



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

ด้วย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ได้จัดส่งเอกสารเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม จำนวน ๑ ราย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามแนวทางที่กำหนดในหนังสือ
สำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งเลขที่
และสังกัดเดิม ชื่อผลงานพร้อมเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงาน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ และหากมี
ผู้ประสงค์ทักท้วงให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ถ้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูลให้ดำเนินการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อ
ทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและเป็นการ
ตามเห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสามารถ ริงสรณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

บัญชีรายละเอียดยุติได้รับบริการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	เงินเดือน ปัจจุบัน	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน	ชื่อผู้จัดทำ (ถ้ามี)	สัดส่วนผลงาน (เปอร์เซ็นต์)	หมายเหตุ
1	นายสมพงษ์ บำรุง	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนการ อ 40	ตำแหน่ง เลขที่ อ 40	26,680	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนการพิเศษ อ 38	ตำแหน่ง เลขที่ อ 38	ชื่อผลงาน - รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2559 ข้อเสนอแนวคิด - การเผยแพร่คู่มือการจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา	-	100	

Signature